

Số:

V/v cổ phiếu OIL bị duy trì diện cảnh báo

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SGDHN ngày 13/3/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với lý do “Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên”, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ Khoản 3 Điều 33 Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, ban hành kèm theo quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) xin báo cáo giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán như sau:

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của PVOIL còn 01 ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với nội dung liên quan đến **Khoản đầu tư của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB)** như sau:

Giá trị khoản đầu tư của PVOIL vào PVB là 271.593.756.068 đồng tính đến ngày 31/12/2024 dựa theo số liệu báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của PVB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Tại ngày báo cáo này, dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ do PVB làm chủ đầu tư đã dừng triển khai và Tổng công ty đang làm việc với các cổ đông của PVB và các bên liên quan về việc triển khai phương án phá sản cho PVB theo quy định của pháp luật. Dựa trên các thông tin hiện tại, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản đầu tư vào PVB theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không”.

Giải trình nguyên nhân:

Đây là khoản đầu tư của PVOIL tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB) – công ty liên kết do PVOIL sở hữu 39,76% vốn điều lệ để xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học (NLSH) Phú Thọ, phát sinh từ trước khi cổ phần hóa PVOIL và đã được PVOIL thông tin đầy đủ đến các nhà đầu tư trong Bản cáo bạch.

Dự án NLSH Phú Thọ đã dừng thi công từ năm 2012, trước thời điểm PVOIL chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, đến hiện tại Dự án vẫn trong tình trạng dở dang, công trình xây dựng chưa được nghiệm thu, quyết toán. Dự án này nằm trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng chính phủ. Theo Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, dự án Nhà máy

nhiên liệu sinh học Phú Thọ được đề nghị xem xét phương án giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

Phương án khắc phục:

Sau khi Dự án được Chính phủ chấp thuận đưa ra khỏi danh sách 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tháng 8/2022, PVOIL đã báo cáo và kiến nghị PVN chấp thuận phương án phá sản PVB. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, PVOIL vẫn không thể liên lạc và lập danh sách cổ đông PVB để tổ chức đại hội đồng cổ đông PVB nhằm xem xét phương án xử lý Dự án NLSH Phú Thọ cũng như phá sản Công ty PVB theo đúng thẩm quyền. Hiện tại, PVOIL đã báo cáo PVN về phương án đơn phương nộp đơn yêu cầu phá sản PVB theo quy định của pháp luật.

PVOIL cũng đã có văn bản báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất được xác định lại khoản đầu tư tại PVB về mức 0 đồng khi thực hiện quyết toán cổ phần hóa (được hiểu là loại khoản đầu tư này ra khỏi công ty cổ phần). Trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản dự án, nếu có phát sinh thu hồi từ thanh lý tài sản tại Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ, PVOIL sẽ nộp toàn bộ về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp. Vấn đề này đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Để tiếp tục khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với khoản đầu tư tại PVB và phù hợp với thời điểm phát sinh, PVOIL dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại PVB. Trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản dự án, nếu có phát sinh thu hồi từ thanh lý tài sản, PVOIL sẽ ghi nhận vào doanh thu tài chính của năm phát sinh. Sau khi hoàn tất các thủ tục phá sản, chi phí dự phòng sẽ được tính lại theo hướng dẫn của các văn bản hiện hành. Trường hợp khi quyết toán cổ phần hóa, nếu kiến nghị của PVOIL về việc xác định lại khoản đầu tư này về mức 0 đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phương án xử lý sẽ thực hiện theo ý kiến phê duyệt và khoản trích lập dự phòng này sẽ được hoàn nhập theo quy định.

Vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vốn của PVOIL tại PVB đã tồn tại từ trước khi PVOIL chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và không ảnh hưởng đến định hướng, kế hoạch phát triển và hoạt động SXKD của PVOIL.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban TCKT, PC (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (01b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Võ Khánh Hưng